



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน
เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ ๓๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้ปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง และลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย และอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการป้องกันและระมัดระวังการเกิดภัยดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูร้อน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในอาคาร ดังนี้

๑. จัดสภาพแวดล้อมของบ้านพักอาศัยให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ โดยจัดวางสิ่งของภายในให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางประตู หน้าต่าง บันได ทางเดิน จัดให้มีเส้นทางอพยพหนีไฟ ทางเข้า - ออกหลายเส้นทาง หากเกิดเพลิงไหม้จะได้ใช้เป็นเส้นทางอพยพหนีไฟได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างแบบที่สามารถเปิด - ปิดได้อย่างน้อยห้องละ ๑ บาน รวมถึงจัดเก็บกุญแจประตูบ้าน ประตูเหล็กดัดในจุดที่หยิบใช้งานได้สะดวก หากเกิดเพลิงไหม้จะได้หนีไฟได้ทันทั่วทั้ง

๒. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณแสงแดดส่องถึง ฝนสาดและใกล้แหล่งความร้อนพร้อมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า หากสายไฟฉีกขาด บวม สีเปลี่ยน มีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน หรือเสียบปลั๊กไฟค้างไว้เป็นเวลานาน หากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

๓. ควรระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท ก่อนออกจากบ้านดับธูปเทียนให้สนิท ถอดปลั๊กไฟ ปิดสวิตช์ไฟและวาล์วถังก๊าซให้สนิททุกครั้งรวมทั้งงดเว้นการจุดไฟเผาเศษวัชพืช ตอซังข้าว เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นกัน

๔. ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการให้เตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ดูแลอาคารสำนักงาน จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ สำหรับสถานประกอบการที่มีระดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิงให้ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมปฏิบัติงานทันที

๕. วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้าและศาสนสถานให้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า พัฒลม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ทั้งควรระมัดระวังการจุดธูปเทียนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

๖. กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ แจ็งเหตุ สายด่วน ๑๙๙ หรือสายด่วน ๑๙๑ แจ็งเหตุด่วนเหตุร้าย
ทั้งนี้ อัคคีภัยป้องกันได้ หากทุกคนร่วมกันใส่ใจและเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรม
เกี่ยวกับไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕



(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน